

## ปธ.ชมรมครูประจำบาลภาคอีสานจีสมชกมีชื่อทุจริตสรรหาผู้แทนครูสภา ภาลาออก

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.พ. 2558

"สุนทร" สมาชิกชมรมครูประจำบาลภาคอีสาน ยื่นหนังสือลาออก จากกรรมการครูสภา  
หลังมีชื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาผู้แทนครูสภา ลั่นลาออกด้วยจิตสำนึกตนเอง  
เพื่อให้กระบวนการสอบโปร่งใส ดานประธานชมรมฯ จีสมชกที่เหลือที่มีชื่อปรากฏลาออกด้วย

วันนี้ (17 ก.พ.) ที่หอประชุมครูสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุนทร ประเสริฐรัตน์  
กรรมการครูสภาตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายผู้แทนครู  
พร้อมด้วยแกนนำชมรมครูประจำบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นหนังสือ  
ลาออกจากตำแหน่งกรรมการครูสภาต่อนายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการครูสภา

โดยนายสุนทร กล่าวภายหลังยื่นหนังสือฯ ว่า ตามที่มีกลุ่มคนกล่าวหาว่าร้องเรียน  
และยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครูสภา  
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาผู้แทนครูสภา  
เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  
จำนวน 169 เขตพื้นที่ฯ  
และปรากฏมีชื่อของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและพัวพันกับข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วย  
ดังนั้นเพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ และปกป้องชื่อเสียงขององค์กรวิชาชีพครู  
ตนจึงขอแสดงความรับผิดชอบทางจริยธรรม โดยลาออกจากตำแหน่งกรรมการครูสภา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์  
2558 เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส สุจริต และยุติธรรม  
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ทำหน้าที่ผู้แทนครู ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

“การลาออกครั้งนี้ ไม่มีการชี้หน้าหรือชี้แนะจากใครทั้งสิ้น แต่เกิดจากจิตสำนึกของผมเองที่อยากปกป้อง  
องค์กรวิชาชีพครูไม่ให้เสียชื่อเสียง และหากการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นและปรากฏว่าขอลาหาไม่มีมูล  
ผมก็พร้อมจะรับผิดชอบ แต่หากปรากฏว่าขอลาหาไม่เป็นความจริง  
ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องของคณความเป็นธรรมให้ผมด้วย  
แต่จะไม่ขอกลับเข้ามาเป็นกรรมการครูสภาอีก” นายสุนทรกล่าวและว่า  
ทั้งนี้หากผลสอบข้อเท็จจริงออกมาแล้วพบว่า ตนเองไม่มีความผิด ก็คงต้องหารือ ทางชมรมฯ  
ว่าจำเป็นต้องฟ้องผู้กล่าวหา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ฐานทำให้เสียชื่อเสียงหรือไม่

ด้าน นายวิทยา พันธุ์เพ็ง รองประธานชมรมครูประจำบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  
ทางชมรมฯ ขอชื่นชมนายสุนทร ที่แสดงความรับผิดชอบ  
เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างอิสระและขอเรียกร้องให้นายยกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการหาคนผิดมาลงโทษโดยเร็ว  
รวมถึงอยากเรียกร้องให้สมาชิกองค์กรครูที่ถูกกล่าวหาทุกคนลาออกเพื่อ

แสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกับนายสุนทร ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ หากไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ก็จะถือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรครูอีกต่อไป โดยผู้ถูกกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์มีทั้งหมด 5 ราย เป็นตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา สายผู้แทนครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 3 ราย เป็นสมาชิกชมรมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายคือ นายสุนทร และสมาชิกชมรมฯ อีกหนึ่งรายซึ่งอยู่ระหว่างตัดสินใจลาออก ส่วนอีก 1 รายไม่ได้เป็นสมาชิก และอีก 1 รายเป็นตัวแทนชมรมฯ จากภาคกลาง

นายอำนาจ กล่าวว่า สำหรับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 รายจะต้องลาออกเช่นเดียวกับนายสุนทร หรือไม่นั้นตนไม่ขอออกความเห็น เพราะถือว่าเป็นดุลยพินิจส่วนบุคคล โดยสำหรับตำแหน่งของนายสุนทรนั้น ไม่ต้องการสรรหาใหม่ โดยสามารถเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับต่อไปมาดำรงตำแหน่งแทนได้เลย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีครูสภา ได้ตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 รายแล้ว ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ แต่ระหว่างนี้ต้องถือว่าทั้ง 4 รายเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิด

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) 17 กุมภาพันธ์ 2558

## ผู้แทนครูทิ้งเก้าอี้กรรมการครูสภา

“สุนทร ประเสริฐรัตน์” 1 ใน 4ผู้ถูกกล่าวหาเรียกผลประโยชน์สรรหาผู้แทนครูสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แสดงความรับผิดชอบต่อลาออกจากผู้แทนครูในบอร์ดครูสภา



วันนี้(17 ก.พ.) ที่หอประชุมคุรุสภา นายสุนทร ประเสริฐวิรัตน์ กรรมการคุรุสภา  
ตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา สายผู้แทนครู  
เปิดเผยภายหลังการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการคุรุสภาต่อนายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ว่า  
ตามที่มีกลุ่มคนกล่าวหาเรื่องเรียนและยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ก.ค.ศ.)คุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า  
มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาผู้แทนคุรุสภา เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา169  
เขต ซึ่งปรากฏว่ามีชื่อของตนเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและพัวพันกับขอลาออกดังกล่าวด้วย นั้น  
เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ และปกป้องชื่อเสียงขององค์กรวิชาชีพครู  
ตนขอแสดงความรับผิดชอบทางจริยธรรม โดยลาออกจากตำแหน่งกรรมการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2558  
เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส สุจริต และยุติธรรม  
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ทำหน้าที่ผู้แทนครู ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

“การลาออกครั้งนี้เกิดจากจิตสำนึกของผมเองที่อยากปกป้ององค์กรวิชาชีพครูไม่ให้เสียชื่อเสียง  
และหากการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นและปรากฏว่าขอลาออกนั้นมีมูล ผมก็พร้อมจะรับผิดชอบ  
แต่หากขอลาออกไม่เป็นความจริง ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องของต้นความเป็นธรรมให้ผมด้วย  
แต่จะไม่ขอกลับเข้ามาเป็นกรรมการคุรุสภาอีก  
ส่วนจะมีการฟ้องกลับฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่ขอหารือกับทางชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ก่อน”นายสุนทรกล่าว

ด้าน นายอำนาจ กล่าวว่า กรณีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 4 ราย ซึ่งอีก 3  
รายจะต้องลาออกเช่นเดียวกับนายสุนทรหรือไม่นั้นตนไม่ขอออกความเห็น เพราะถือว่าเป็นดุลยพินิจส่วนบุคคล  
และขณะนี้คณะกรรมการประมวลจริยธรรมที่บอร์ดคุรุสภาตั้งขึ้นก็กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่  
ขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 รายแล้ว  
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ แต่ระหว่างนี้ต้องถือว่าทั้ง 4 รายเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทำผิด

ที่มาภาพและข่าวจาก [เดลินิวส์](#) วันอังคาร 17 กุมภาพันธ์ 2558